

สอบครูผู้ช่วยยังไม่พบปัญหาทุจริต

นำเสนอเมื่อ : 23 เม.ย. 2558

สพฐ. จัดสอบครูผู้ช่วยทั่วประเทศเรียบร้อยดียังไม่พบปัญหาทุจริต “กมล” เผยมีผู้สมัครนับหมื่นคนที่สมัครสอบมากกว่าหนึ่งเขตพื้นที่ สั่งจับตาเข้มหวั่นมีทุจริตเข้าสอบแทนกัน ขณะที่ มศว เตรียมแถลงขอสอบคัดผอ.-รองผอ. ผิดพลาดจริงหรือไม่ 24 เม.ย. นี้

วันนี้ (23 เม.ย.) ที่สนามสอบโรงเรียนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2558 ซึ่งจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งดร.กมล กล่าววว่า วันนี้เป็นการสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ส่วนวันที่ 2 พ.ค. จะเป็นการสอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่เฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในวันที่ 10 พ.ค. และประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 14 พ.ค. โดยเปิดสอบทั้งหมด 65 เขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.) มีเปิดสอบทั้งสิ้น 35 กลุ่มวิชา ตำแหน่งว่าง 715 อัตรา จำนวนผู้สมัครสอบ 135,136 คน ผู้มีสิทธิ์สอบ 134,776คน สำหรับการสอบในภาพรวมเรียบร้อยดียังไม่มีการรายงานเรื่องการทุจริตแต่อย่างใด

ดร.กมล กล่าวต่อไปว่า การสอบครั้งนี้มีผู้สมัครที่สมัครสอบมากกว่าหนึ่งแห่ง จำนวน 11,449 คน สพฐ. จึงกำชับให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูลหากผู้สมัครเหล่านี้เขาสอบในเขตของตนเองจะต้องให้เขาสอบลงลายมือชื่อพร้อมพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้เขาสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบหากเกิดกรณีมีการเขาสอบแทนกัน และให้คณะกรรมการติดตามการสอบแข่งขันสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหว สังเกตการณ์หากพบความเสี่ยงปัญหาหรืออุปสรรคให้รายงานตนทันที เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลักระบบคุณธรรม ความเสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้เพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง

“การสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้เป็นการสอบใหญ่ทั่วประเทศต้องป้องกันการทุจริต โดย สพฐ. กำหนดมาตรการป้องกัน ทั้งก่อนสอบ ระหว่างสอบและหลังสอบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผิดพลาดโดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขัน เพื่อสอดส่องสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆทั้งการสอบภาค ก และ ข อีกทั้งห้ามมิให้ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่และบุคลากรในสังกัดเขาไปเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบโดยเด็ดขาด โดยจัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลผู้สมัครสอบทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังผู้สมัครสอบมากกว่าหนึ่งแห่งที่อาจกระทำการทุจริตเกี่ยวกับการสอบ “ดร.กมลกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่ 24 เม.ย. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักทดสอบทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ประธานมิตร์ สำนักทดสอบทางการศึกษา มศวจะเปิดแถลงข่าวเรื่องขอสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสศ

านศึกษาในสังกัดสพฐ. ปี 2558 ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความผิดพลาดในการเฉลยคำตอบ

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558